

Số: 65/TB – UBND

Tuy Phước, ngày 16 tháng 5 năm 2013

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe và cho ý kiến việc xây dựng Cầu lạc bộ võ cổ truyền chùa Long Phước và Võ đường Phi Long Vịnh

Ngày 15/5/2014, tại Phòng họp 1- UBND huyện, đồng chí Nguyễn Đình Huệ- Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến việc xây dựng Cầu lạc bộ võ cổ truyền chùa Long Phước và Võ đường Phi Long Vịnh. Tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Tích Hiếu- Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm VH-TT huyện, Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND huyện; lãnh đạo UBND 02 xã: Phước Thuận và Phước Sơn.

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Văn hóa & Thông tin báo cáo kết quả thực hiện Đề án Bảo tồn và phát triển một số lò võ cổ truyền Bình Định để phục vụ du lịch đến năm 2015 của UBND tỉnh, các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

Thời gian qua, việc phối hợp giữa Phòng Văn hóa & Thông tin với các phòng, ban của huyện và UBND xã Phước Thuận và Phước Sơn trong việc triển khai thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển một số lò võ trên địa bàn tỉnh chậm. Để triển khai thực hiện tốt Đề án bảo tồn và phát triển một số lò võ trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện yêu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với Cầu lạc bộ võ cổ truyền chùa Long Phước:

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất lập Phương án bồi thường GPMB, thu hồi đất của các hộ gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng tham mưu cho UBND huyện phê duyệt. Hướng dẫn Cầu lạc bộ võ thuật chùa Long Phước cử người tham gia thành viên Hội đồng bồi thường GPMB và bố trí nguồn kinh phí để bồi thường GPMB theo quy định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Phước Thuận lập đầy đủ hồ sơ diện tích 6.144 m² đất (bao gồm: 3.664 m² đất trồng cây lâu năm, 2.112 m² đất chuyên trồng cây lúa và 368 m² đất chưa sử dụng thuộc các thửa bản đồ số 770, 771, 772, 774, tờ bản đồ địa chính số 19, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) tham mưu cho UBND huyện đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất do tổ chức quản lý và giao đất cho Cầu lạc bộ võ cổ truyền chùa Long Phước, thời gian trình UBND tỉnh trước ngày 30/5/2014.

2. Đối với Võ đường Phi Long Vịnh:

(Chữ ký)

Giao UBND xã Phước Sơn kiểm tra hoàn tất việc giải phóng mặt bằng với diện tích 420 m² (thuộc đất đồi núi chưa sử dụng thuộc thửa đất số 255, tờ bản đồ địa chính số 29, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước). Sau đó, lập đầy đủ hồ sơ đề nghị UBND huyện giao đất cho Võ đường Phi Long Vịnh, **chậm nhất đến ngày 30/5/2014**. Đồng thời hướng dẫn cho Võ đường có cam kết về mục đích sử dụng đất cho hoạt động võ cổ truyền, nếu sử dụng không đúng mục đích Nhà nước thu hồi.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, Phước Sơn triển khai thực hiện.

Giao Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho UBND huyện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT. UBND huyện;
- Phòng VH TT, TN MT, TT. PT QĐ;
- LĐVP, CVVP (K1, K2, K4);
- Lưu VT.



**TL. CHỦ TỊCH
CHANH VĂN PHÒNG**

Phan Văn Khiêm